

Ngày 7 tháng 11 năm 2018

Làm việc ở nước ngoài giúp tăng thu nhập cho các chuyên gia

*** Khảo sát chuyên gia nước ngoài Expat Explorer cho biết các chuyên gia thu nhập thêm trung bình 400 USD mỗi tuần hay 21.000 USD một năm ***

*** Năm thứ tư liên tiếp, Singapore được các chuyên gia lựa chọn là nơi tốt nhất trên thế giới để sinh sống và làm việc ***

*** Việt Nam đứng thứ 2 trong số 6 nước ASEAN tham gia khảo sát và thứ 19 trên toàn cầu trong bảng xếp hạng tổng thể ***

*** Việt Nam đứng đầu các nước giúp các chuyên gia nước ngoài tiết kiệm nhiều hơn và có thu nhập khả dụng nhiều hơn ***

Theo báo cáo năm thứ 11 của Khảo sát Chuyên gia Nước ngoài - *Expat Explorer* của HSBC, khi làm việc tại nước ngoài, các chuyên gia sẽ gia tăng thêm trung bình 21.000 đô la Mỹ (USD) vào thu nhập hàng năm – số tiền đủ để mua một chiếc xe mới, trả gấp hai lần số nợ trung bình của gia đình hoặc đủ trả tiền thuê nhà trong hai năm.

Nghiên cứu của ngân hàng quốc tế hàng đầu trên thế giới cho biết các chuyên gia cũng tìm hiểu kỹ các nước để tận dụng tối đa kỹ năng của mình. Thu nhập của họ tăng thêm khoảng 45% khi làm chính xác công việc của họ ở nước ngoài, trong khi 28% cho biết họ chuyển ra nước ngoài làm việc vì thăng tiến trong sự nghiệp.

Khi chuyển đến Thụy Sĩ làm việc, mỗi năm lương của các chuyên gia có thể tăng trung bình khoảng 61.000 USD. Không ngạc nhiên khi quốc gia này cũng tự hào là quốc gia trả lương cao nhất cho các chuyên gia nước ngoài với mức lương trung bình khoảng 202.865 USD/năm.

Quốc gia	Mức lương trung bình của chuyên gia nước ngoài (USD/năm)	Quốc gia	Mức lương trung bình của chuyên gia nước ngoài (USD/năm)
1. Thụy Sĩ	202.865	6. Các tiểu vương quốc Ả Rập	155.039
2. Mỹ	185.119	7. Ấn Độ	131.759
3. Hồng Kông	178.706	8. Indonesia	127.980
4. Trung Hoa lục địa	172.678	9. Nhật Bản	127.362

5. Singapore	162.172	10. Úc	125.803
--------------	---------	--------	---------

Mỹ đứng thứ hai trong danh sách với gói lương trung bình là 185.119 USD, tiếp theo là Hồng Kông đứng thứ ba với 178.706 USD.

Nền kinh tế đang bùng nổ Trung Hoa lục địa cũng thúc đẩy mức tăng lương trung bình từ 34.093 USD trong năm 2016 lên 172.678 USD trong năm nay. Các doanh nghiệp quốc tế đang tích cực thu hút người tiêu dùng Trung Hoa lục địa nên họ thường mời chào những mức lương hấp dẫn nhằm thu hút các chuyên gia nước ngoài làm việc chăm chỉ đến quốc gia này.

Trong khi đó, chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam tiết lộ mức lương trung bình hàng năm mà họ kiếm được khoảng 90.408 USD, trong đó 31% số người được khảo sát cho biết thu nhập của họ tăng từ 25% trở lên mỗi năm. Việt Nam đứng đầu trên thế giới với gần ba phần tư (72%) nói rằng việc chuyển đến Việt Nam giúp họ tiết kiệm được nhiều hơn, trong khi 72% cũng đồng ý rằng họ có thu nhập khả dụng nhiều hơn so với khi làm việc ở quê nhà. Hai kết quả này đều cao hơn mức trung bình toàn cầu (tương ứng 52% cho tiết kiệm và 56% cho thu nhập khả dụng). Mục đích tiết kiệm hoặc đầu tư phổ biến nhất vẫn thuộc về hưu trí (43%), tiếp theo là mua thêm hoặc mua bất động sản đầu tiên (30%). Tuy nhiên, khi nhắc đến quyền sở hữu tài sản, một phần tư (26%) chuyên gia nước ngoài cho biết họ có sở hữu tài sản tại Việt Nam, trong khi mức trung bình toàn cầu là 36%.

Các chuyên gia cũng được hưởng các lợi ích vật chất khác khi làm việc tại nước ngoài. Hơn một nửa (55%) chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam nói rằng họ có nhiều kỳ nghỉ hơn; nhiều người có nơi ở tiện nghi hơn (41%), có người giúp việc (39%) và chi tiêu nhiều hơn cho chuyện học hành của con cái (16%).

Tại sao người nước ngoài chuyển đến Việt Nam? Ba lý do hàng đầu được liệt kê bao gồm tìm kiếm thử thách mới (26%), thăng tiến nghề nghiệp (26%) và cải thiện chất lượng cuộc sống (24%). Với tất cả những nguyện vọng này, gần một nửa (47%) chuyên gia nước ngoài đồng ý rằng Việt Nam là điểm đến thích hợp để phát triển nghề nghiệp. Các chuyên gia nước ngoài ở Hồng Kông và Mỹ đa số cũng đồng ý chọn hai quốc gia này là nơi tốt nhất để thăng tiến sự nghiệp với tỷ lệ đồng thuận lần lượt là 72% và 71%, kết quả này cao hơn mức trung bình toàn cầu (56%).

Gói tuyển dụng chuyên gia thường đi kèm nhiều ưu đãi. Đa số (54%) người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhận được nhiều ưu đãi cộng thêm trong hợp đồng lao động như 73% nhận được trợ cấp y tế và chăm sóc sức khỏe, 57% nhận trợ cấp thăm nhà hoặc vé máy bay, và 42% có trợ cấp chỗ ở so với mức trung bình toàn cầu tương ứng 43%, 17% và 18%. Mặc dù thu nhập trung bình cho một người nước ngoài tại Việt Nam chỉ khoảng 90.000 USD, ít chuyên gia nước ngoài tại đây lo ngại về vấn đề tài chính so với các chuyên gia trên toàn cầu nhờ một phần chi phí sinh hoạt hợp lý và các khoản trợ cấp tốt.

Tuy nhiên, vẫn có những mối lo mà các chuyên gia phải trải qua khi làm việc tại nước ngoài. Trên toàn cầu, mặc dù 50% người được khảo sát cảm thấy tự tin về kinh tế địa phương, gần một phần ba (24%) lo ngại tình hình bất ổn kinh tế trong khi đó 29% lại lo lắng về tình hình bất ổn chính trị ở nước sở tại có thể ảnh hưởng đến tài chính của họ. Trong khi đó, tình hình lại hơi khác tại Việt Nam khi hai phần ba (66%) chuyên gia nước ngoài nói rằng họ cảm thấy rất tự tin về nền kinh tế Việt Nam. Liên quan đến an sinh tài chính của họ, những vấn đề mà họ quan ngại nhất là: a) những quy định về hạn chế dịch chuyển tài chính xuyên quốc gia (37%), b) bất ổn kinh tế toàn cầu (24%) và c)

PUBLIC

tỷ giá hối đoái ít thuận lợi hơn (22%), mức độ đảm bảo về công việc ít hơn cho các chuyên gia nước ngoài và đối tác của họ (22%) ở Việt Nam.

Bảng xếp hạng tổng thể Khảo sát Chuyên gia nước ngoài

Bảng xếp hạng tổng thể của Expat Explorer xếp hạng từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bằng cách sử dụng điểm số tóm tắt quan điểm của người nước ngoài về các khía cạnh kinh tế, trải nghiệm và cuộc sống gia đình ở nước sở tại.

Xét về gia tăng thu nhập và quan hệ xã hội, năm thứ tư liên tiếp Singapore được đánh giá là điểm đến tốt nhất trên thế giới, tiếp theo là New Zealand, Đức, Canada và Bahrain. Năm nay, Việt Nam đã tăng thứ hạng từ vị trí thứ 23 lên 19 với tư cách là một đất nước mà người nước ngoài mong muốn sống và làm việc.

Singapore dẫn đầu thế giới nơi làm việc và sinh sống dành cho chuyên gia nước ngoài

Các nơi sinh sống và làm việc tốt nhất dành cho chuyên gia nước ngoài	Thay đổi so với 2017	Các nơi sinh sống và làm việc tốt nhất dành cho chuyên gia nước ngoài	Thay đổi so với 2017
1. Singapore	=	6. Úc	-1
2. New Zealand	=	7. Thụy Điển	-1
3. Đức	=	8. Thụy Sĩ	=
4. Canada	=	9. Đài Loan	+3
5. Bahrain	+4	10. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất	-3
		19. Việt Nam	+4

Sự kết hợp tốt giữa các yếu tố xếp hạng kinh tế, làm việc, gia đình, xã hội và an sinh phúc lợi đã giúp Singapore trở thành quốc gia tốt nhất toàn cầu dành cho chuyên gia nước ngoài thêm một năm nữa. Không phân biệt tuổi tác, giới tính, hoàn cảnh, quốc tịch hay nghề nghiệp, các chuyên gia nước ngoài đang sống và làm việc tại Singapore đều đồng ý rất khó để có chọn lựa khác.

Việt Nam vẫn giữ vị thế tương đối cạnh tranh trong mắt của chuyên gia nước ngoài về các yếu tố kinh tế. Việt Nam đứng thứ 10 trong chỉ tiêu phụ Kinh tế - vị trí này đứng thứ hai sau Singapore (đang xếp hạng ba) trong số sáu nước ASEAN tham gia khảo sát. Trong các chỉ số phụ của Kinh tế, Việt Nam là quốc gia số một trên thế giới giúp người nước ngoài tiết kiệm nhiều hơn và có thu nhập khả dụng nhiều hơn (đều 72%)

Tuy nhiên, Việt Nam lại nhận được các phản hồi không mấy thuận lợi trong các chỉ số phụ về Trải nghiệm (đứng thứ 17) và Gia đình (đứng thứ 26). Chỉ có 42% chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam so với hơn một nửa (52%) chuyên gia nước ngoài trên toàn cầu đồng ý rằng họ tận hưởng chất lượng PUBLIC

cuộc sống tốt hơn tại Việt Nam so với quê nhà, bao gồm mọi thứ từ y tế đến văn hóa. Đề cập đến trải nghiệm đầu tiên của họ như một chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam, dưới một phần ba (27%) người nước ngoài cho rằng họ cảm thấy dễ dàng trong việc tổ chức tài chính (ví dụ như tài khoản ngân hàng, bảo hiểm, thanh toán thuế) và hơn một phần ba (35%) có trải nghiệm tốt về dịch vụ sức khỏe như bác sĩ địa phương và bảo hiểm (kết quả trung bình toàn cầu tương ứng là 43% và 46%). Ngoài ra, chỉ có 18% chuyên gia nước ngoài đồng ý rằng chất lượng chăm sóc trẻ em ở Việt Nam tốt hơn so với nước nhà trong khi mức trung bình toàn cầu là 38%.

Tuy nhiên, làm việc tại Việt Nam ít căng thẳng hơn so với ở quê nhà khi gần 40% chuyên gia nước ngoài nói họ cảm thấy rất vui vẻ khi làm việc ở Việt Nam. Quan hệ với các đồng nghiệp chiếm đa số các giao tiếp xã hội của các chuyên gia nước ngoài, làm việc ăn ý tại nơi công sở đồng nghĩa với việc ăn ý ở các khía cạnh khác của cuộc sống. Môi trường làm việc tại Việt Nam cũng tốt với 35% chuyên gia nước ngoài nói họ có thể giao tiếp tại nơi làm việc tốt hơn so với khi làm việc ở quê nhà. Tất cả những điều đó, 92% người nước ngoài ở Việt Nam nói họ thấy vui hoặc vui hơn khi làm việc tại Việt Nam so với tại quê hương.

Ông John Goddard – Giám đốc HSBC Expat cho biết: “Có nhiều lý do để chuyển đến nước ngoài làm việc, chẳng hạn như tiến triển nghề nghiệp, cuộc sống tốt hơn cho gia đình hoặc chỉ để nắm bắt một cuộc phiêu lưu mới. Một điều rõ ràng là, những ai chấp nhận thử thách sẽ tận hưởng được rất nhiều trải nghiệm khác nhau, gặt hái nhiều kỹ năng mới và khám phá về bản thân trên suốt chặng đường này. Lần đầu làm việc ở nước ngoài sẽ đòi hỏi nhiều can đảm nhưng phần thưởng có được cũng sẽ rất xứng đáng. Có rất nhiều điều cần cân nhắc nếu bạn đang nghĩ đến việc chinh phục một cuộc sống mới, đó có thể là thị thực của bạn, tài khoản ngân hàng hoặc bạn sẽ sống ở đâu. Lập kế hoạch là chìa khóa để bạn có thể tập trung vào những gì thực sự quan trọng - gặp gỡ người mới, khám phá một đất nước mới và tìm ra một viễn cảnh mới. ”

Sabbir Ahmed, Giám đốc Toàn quốc Khối Dịch vụ tài chính cá nhân và Quản lý tài sản của ngân hàng HSBC Việt Nam, cho biết: “Năm nay, kết quả từ cuộc khảo sát Expat Explorer cho thấy Việt Nam là một nước chủ nhà đầy hứa hẹn cho những chuyên gia nước ngoài muốn tìm kiếm cơ hội và thách thức để thúc đẩy và phát triển sự nghiệp của bản thân. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ cải thiện một số lĩnh vực để nâng cao trải nghiệm của người nước ngoài và gia đình họ bằng cách phát triển hơn nữa môi trường, chương trình giáo dục và dịch vụ tài chính. ”

Tham khảo thêm về khảo sát chuyên gia nước ngoài:

Báo cáo và so sánh các quốc gia: <https://expatexplorer.hsbc.com/survey/>

Tweet: @expatexplorer

Facebook: /hsbcexpat

Blog về các trải nghiệm của chuyên gia nước ngoài: www.expatexplorer.blogspot.com/

Tham khảo trực tuyến thứ hạng của 31 nước được xếp hạng qua [Expat Explorer interactive tool](#).

hết/đọc thêm

Thông tin liên hệ:

Lý Hoài Anh

+84 8 3520 3843

anh.hoai.ly@hsbc.com.vn

Ghi chú cho Ban biên tập:

PUBLIC

Về Khảo sát Chuyên gia nước ngoài (Expatri Explorer) và bảng xếp hạng quốc gia

Một chuyên gia nước ngoài được xác định là người từ 18 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống tại một quốc gia không phải là đất nước của họ.

Khảo sát được hoàn tất với sự tham gia của 22.318 chuyên gia nước ngoài tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua trả lời bảng câu hỏi trực tuyến trong tháng Ba và tháng Tư năm 2018. Khảo sát do bộ phận Chuyên gia nước ngoài của Tập đoàn HSBC ủy quyền cho YouGov thực hiện. Để một quốc gia có mặt trong bảng xếp hạng của báo cáo này, yêu cầu đưa ra là quốc gia đó phải có ít nhất 100 chuyên gia nước ngoài tham gia cho ý kiến và có ít nhất 30 chuyên gia nước ngoài là cha mẹ. Trong báo cáo khảo sát năm nay, có 31 quốc gia đủ điều kiện để vào các bảng xếp hạng.

Tập đoàn HSBC

HSBC Holdings plc, công ty mẹ của Tập đoàn HSBC, có trụ sở chính tại London. Tập đoàn phục vụ cho các khách hàng thông qua hơn 3.900 văn phòng tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Bắc Phi. Với tài sản trị giá 2.603 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức ngân hàng và dịch vụ tài chính lớn nhất trên thế giới. HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

HSBC Việt Nam

Ngân hàng HSBC mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870 và đã có mặt tại Việt Nam trên 140 năm. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và năm phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình Dương, Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn, mạng lưới hoạt động, sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng.